

## ĐIỂM TIN ĐÀO TẠO VỀ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ

### Khóa học ngắn “Đánh giá nguy cơ cho một sức khỏe” (One Health Risk Assessment), 3-7.6.2013

Từ ngày 3-7 tháng 6 năm 2013, Trường Đại học Y tế công cộng và Mạng lưới một sức khỏe Đông Nam Á (SEAOHUN) tổ chức khóa học ngắn hạn về Đánh giá nguy cơ (ĐGNC) cho Một sức khỏe tại Hà Nội. Khóa học tập trung 28 học viên đến từ 4 quốc gia gồm Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Việt Nam. Học viên khóa học hầu hết là các giảng viên của các khoa Y tế công cộng, Thú y, Điều dưỡng và Y học nhiệt đới của các trường đại học và các Bộ Y tế.

Trong một tuần làm việc, các chủ đề đã được đề cập là: khái niệm ĐGNC, các khung ĐGNC đặc biệt của OIE, CODEX và QMRA, áp dụng ĐGNC trong hai trường hợp cụ thể là quản lý an toàn thực phẩm và quản lý chất lượng nước. Khóa học tập trung vào nhiều thảo luận theo cách tiếp cận dạy học tích cực dựa trên tình huống (SBL) và dạy học tích cực dựa trên vấn đề (PBL) cũng như đi thực địa tại Bắc Ninh để tìm hiểu thực tế vấn đề an toàn thực phẩm “từ trang trại đến bàn ăn”. Cuối cùng các nhóm trình bày kết quả nghiên cứu trường hợp áp dụng ĐGNC của mình. Triển vọng của khóa học này là các khóa học chuyên sâu và các nghiên cứu về ĐGNC sẽ được phát triển ở 4 nước tham gia.

Ba giảng viên của khóa học là TS. Christine L. Rioux, Khoa Y tế công cộng và Y học quần thể của Đại học Tufts tại Boston, Massachusetts, Mỹ; TS Fernando Sampredo, Trung tâm Sức khỏe động vật và an toàn thực phẩm, Đại học Minnesota, Mỹ và TS Nguyễn Việt Hùng, Trung tâm nghiên cứu Y tế công cộng và Sinh thái, Đại học Y tế công cộng. Khóa học được hỗ trợ của cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID thông qua chương trình RESPOND/EPT.

Thông tin chi tiết và tài liệu của khóa học có thể tham khảo thêm tại:

[http://cenpher.hsph.edu.vn/One\\_Health\\_Risk\\_Assessment\\_Short\\_Course\\_June\\_2013\\_Hanoi](http://cenpher.hsph.edu.vn/One_Health_Risk_Assessment_Short_Course_June_2013_Hanoi)

### Môn học “Đánh giá nguy cơ Sức khỏe môi trường – nghề nghiệp”

Trường Đại học Y tế công cộng bắt đầu đào tạo hệ cử nhân Y tế công cộng từ năm 2001. Để đáp ứng nhu cầu thực tế, đào tạo cử nhân YTCC theo các định hướng cụ thể đang được triển khai. Định hướng Sức khỏe môi trường nghề nghiệp (SKMT-NN) được triển khai từ đầu năm 2012 và môn học Đánh giá nguy cơ Sức khỏe môi trường nghề nghiệp đã được xây dựng, thẩm định và dạy chính thức từ tháng 9 năm 2012.

Môn học 2 tín chỉ này được dạy trong một học kỳ, bao gồm các giờ giảng lý thuyết và các buổi thảo luận học tập dựa trên tình huống (SBL). Mục tiêu của môn học là sau khi kết thúc, sinh viên cần có khả năng i) Trình bày được khái niệm nguy cơ SKMT-NN, các yếu tố quyết định nguy cơ SKMT-NN và các yếu tố ảnh hưởng tới nhận thức nguy cơ SKMT-NN, ii) Trình bày được khung đánh giá nguy cơ SKMT-NN và những yếu tố cơ bản của các khung đánh giá nguy cơ sức khỏe/SKMT-NN, iii) Áp dụng được khung đánh giá nguy cơ SKMT-NN để đánh giá các nguy cơ SKMT-NN trong một số tình huống thực tế, và iv) Áp dụng được các lý thuyết của truyền thông nguy cơ SKMT-NN trong một số tình huống thực tế, v) xây dựng được bản kế hoạch quản lý một số yếu tố nguy cơ SKMT-NN.

Ngoài ra nội dung đánh giá nguy cơ SKMT cũng được giảng dạy cho học viên Cao học Y tế công cộng, chuyên khoa 1 Y tế công cộng, cử nhân Y tế công cộng hệ vừa làm vừa học, nhưng chỉ với thời lượng 4 giờ lý thuyết và 8 giờ thực hành SBL.

Các giảng viên của các khoa học này đến từ Khoa SKMT-NN, Đại học Y tế công cộng và điều phối bởi ThS. Trần Thị Tuyết Hạnh (tth2@hsph.edu.vn). Các thông tin thêm: [www.hsph.edu.vn](http://www.hsph.edu.vn)

**Phạm Thị Hương Giang**  
**Trung tâm nghiên cứu Y tế công cộng và**  
**Sinh thái**  
**Trường Đại học Y tế Công cộng**